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 การขับเคลื่อนภาคเกษตรในช่วงของแผนฯ 12 ให้ความสำาคัญกับการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้สามารถ 

ปรบัตวัได้เท่าทนัสถานการณ์ สามารถเป็นผูน้ำาการเปลีย่นแปลงในการปรบัโครงสร้างฐานความรูข้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เชือ่มโยงข้อมูล 

และความรูท้างวชิาการเพือ่การตดัสนิใจ ไปสูก่ารวเิคราะห์และช่วยกันสร้างทางเลอืกใหม่ๆ ให้กับท้องถิน่ ท่ีสำาคญัต้องเชือ่มโยงเกษตรกร

ในกลุ่มที่ยากต่อการปรับตัวด้วยตนเองให้สามารถปรับตัวได้

 เกษตรกรยุคใหม่จึงมีบทบาทสำาคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรของไทยก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้อง

เผชิญเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น ทีมงานจัดทำาวารสารฯ ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ คุณกันตพงษ์  แก้วกมล ประธาน

เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ประเทศไทย (Young Smart Farmer Thailand : YSF) ณ บ้านพักตำาบลบางรักน้อย อำาเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี เพื่อพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ บทบาทของ YSF และแนวคิดของการพัฒนาเพื่อวางรากฐาน 

ภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

เส้นทางสู่การเป็นเกษตรกร
 กนัตพงษ์  แก้วกมล ชือ่เล่น “โอ๊ด” สำาเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตรจีากคณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกำาลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา

การจัดการเกษตรอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูย์รังสติ) เป็นลกูหลานเกษตรกรแท้ๆ  

ดั้งเดิมปู่กับย่าทำาสวนทุเรียนท่ีจังหวัดนนทบุรีบนพื้นท่ี 20 ไร่ 

ล้มลุกคลุกคลานกับอุทกภัยมาตลอด 

 กันตพงษ์เคยทำางานมาหลายอาชพี ท้ัง Garment จดัสวน 

ทำาโฆษณา และ Graphic Designer แต่การเดินทางไปทำางานยัง

บรษิทัใช้เวลาวนัละชัว่โมงครึง่ ไปกลบั 3 ชัว่โมง ไม่ตอบโจทย์ชวีติ 

จึงผนัตวัเองจากการทำางานประจำามาเป็นเกษตรกรเตม็ตวั โดยเริม่

ตดัสนิใจไม่ทำาเกษตรแนวเดมิ หนัมาทำาเกษตรผสมผสานตามแนว

เกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี 2536

เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ความหวงัในการยกระดบัรายได้ของเกษตรกร*

บทสัมภาษณ์ กันตพงษ์  แก้วกมล
 ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer Thailand)

*  สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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จุดเริ่มต้นของการก้าวสู ่ เครือข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF)  
 ผมเริ่มเข้ามาเป็นเครือข่าย Young Smart Farmer  

ตั้งแต่ปี 2558 โดยเร่ิมจากการเป็นเกษตรกรคลื่นลูกใหม่  

(New Wave Farmer) ซึ่งในตอนนั้นผมทำาหน้าที่เป็นแกนนำา

ของจงัหวดั ต่อมาเครือข่ายนีก้ห็ายไป พอมาถึงยคุนีก้รมส่งเสรมิ

การเกษตรได้ฟื้นฟูข้ึนใหม่ใช้ชื่อเป็น Young Smart Farmer 

(YSF) ผมได้เข้ามาเป็นประธานของจังหวัดในปี 2558 และ

ได้เป็นประธานเขต 1 (ทั่วประเทศมีทั้งหมด 9 เขต) และ 

ในปี 2559 เป็นประธานเครอืข่ายเกษตรกรรุน่ใหม่ของประเทศไทย 

(Young Smar t  Fa rmer  Tha i land)  โดยมีหน ้ า ท่ี 

เป็นผู้ประสานงาน เชื่อมโยงภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ให้กับทาง YSF เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ

ทำาการเกษตร (การผลิต แปรรูป และจำาหน่าย) กระจายงาน 

ให้กับสมาชิก และเป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การทำาเกษตรแนวใหม่ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย

การรวมกลุ่ม Young Smart Farmer ช่วยให้มี 
เครือข่ายเรียนรู้ช่วยเหลือกันและกัน
 การเข้ารวมกลุ ่ม YSF มีประโยชน์ช่วยให้เกษตรกร

มีเครือข่ายเรียนรู ้ มีเพื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ลดต้นทุน

การผลิต รวมถึงการขยายตลาดให ้กว ้างขึ้น นอกจากนี้  

พอเรามีปัญหาอะไร เพ่ือนจะช่วยเพ่ือน เครือข่าย YSF มีการ

จัดกิจกรรมประมาณ 2 เดือนครั้ง เรียกว่าการสัญจรไปเยี่ยม

บ้านเพื่อนในระดับจังหวัดและระดับเขต ซึ่งเขต 1 ประกอบด้วย 

9 จังหวัด เราจะนัดกันว่าจะไปจังหวัดอะไร ไปเรียนรู้ ไปดูบ้าน

เพ่ือนว่าเขาทำาอะไร แล้วถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

แต่ละพื้นที่มีอะไรดีในการขายหรือในการหาวัตถุดิบ เมื่อก่อนอยู่

คนเดยีวไม่รูว่้าต้องซือ้มลูววัทีไ่หน หาซือ้ฟางทีไ่ม่ฉดียาจากท่ีไหน  

พันธุ์ไม้ที่ไหนถูก พอมาอยู่ตรงนี้เราจะมีโอกาสมากในการสั่งของ 

สั่งปัจจัยการผลิตท่ีถูกลงไปเยอะเลย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะ  

ทั้งเครือข่ายได้ประโยชน์ด้วย

จากเครอืข่ายเกษตรกรสูก่ารรวมตวัอย่างเข้มแขง็
 การรวมตัวเป็นเครือข่าย YSF สามารถพัฒนาให้มี 

ความเข้มแข็งได้โดยการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิด

การยอมรบัจากภาครฐั ผมกำาลงัมองว่าเมือ่ YSF โตเกนิกว่าระดบั

เครอืข่าย คำาว่าเครอืข่ายยงัหลวมๆ อยูแ่ต่เมือ่ YSF รวมเป็นองค์กร

ที่เป็นนิติบุคคล จะยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่ง อาจจะเป็นในรูปของ

บริษัท หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจ ที่มีระบบบัญชี ตรวจสอบได้ มี

ความชัดเจน มีที่มาที่ไป และสินค้ามีความน่าเชื่อถือจะมีมากขึ้น  

รวมถึงโอกาสการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจะ 

มีมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมาการใช้จ่ายงบประมาณจำานวนมากยังไม่ 

เกิดประโยชน์จริงๆ และไม่ลงสูเ่กษตรกรโดยตรง อาจเป็นเพราะว่า 

เกษตรกรไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการของรัฐตั้งแต่แรก  

รวมถึงไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้เกษตรกรรับทราบ

การพัฒนาไปสู่เกษตรกรรมยุคใหม่ยังมีจุดอ่อน
ที่ต้องปรับปรุง
 การพัฒนาไปสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ยังมีจุดอ่อนที่เป็น

ปัญหาอุปสรรคและต้องแก้ไขปรับปรุงวิธีคิดและการท�างาน

ของทั้งภาครัฐและทั้งเกษตรกรเอง เกษตรกรส่วนหนึ่งยังคุ้นชิน

กบัการพึง่พานโยบายจากภาครฐั ส่งเสรมิอะไรไปกผ็ลติกนัจนล้น

ตลาด ปัญหาคือเกษตรกรไม่รู้เรื่องการทำาแผนธุรกิจ การทำากำาไร

ขาดทุน การประเมิน การหาจุดคุ้มทุน จะใช้เครื่องจักรอย่างไร

ให้เกิดประสิทธิภาพ หรือต้องลงทุนอะไร

 ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)

เกษตรกรยังไม่ค่อยรวมตัวกัน ท�าให้ขาดพลังในการจัดการ

ผลผลิตแต่ก็มีบางกลุ่มที่สามารถจัดการได้ดี เช่น กลุ่มผูกปิ่นโต

ข้าว เขาขายข้าวล่วงหน้า ปลูกข้าวยังไม่ทันโต ขายไปหมดแล้ว 

นอกจากนั้นเกษตรกรควรจะทำาการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า

ของผลผลติในส่วนของภาครฐันโยบายหรอืการสัง่การเป็นแนวดิง่ 

จากบนลงล่าง (Top down) การทำาโครงการจึงไม่ตอบโจทย์  
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เพราะเกษตรกรไม่มีสิทธิ์เลือกเลยว่าต้องการอะไร ข้าราชการ

ควรจะลงพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง คลุกคลีกับเกษตรกร แล้วมาคุยกันว่า

เกษตรกรอยากได้อะไรอยากทำาอะไร และต้องเปิดใจรับฟังความ

คิดเห็น แล้วมาตัดสินใจตกผลึกร่วมกัน ถือเป็นฉันทามติร่วมกัน

จึงจะทำางานร่วมกันได้

 เรื่องของภูมิปัญญา นวัตกรรม และการเคารพสิทธิบัตร

เป็นจุดอ่อนของภาคการเกษตรประเทศไทยเช่นกัน อย่างเช่น 

ที่ออสเตรเลีย นาย ก ผสมพันธุ์มะม่วง A + B เป็นมะม่วง C 

จดสิทธิบัตรแล้วก็เป็นของนาย ก คนอื่นจะไปปลูกก็ต้องขอ

ใช้สิทธิบัตรและใช้ชื่อพันธุ ์ของนาย ก แต่ของบ้านเราจดไป 

ก็เท่านั้น คือ ไม่ใช่ว่าการจดสิทธิบัตรของบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์

แต่ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อ และหรือนำาพันธุ์ไปปลูกต่างถิ่นแล้วตั้งชื่อใหม่  

จึงต้องมีระบบที่อ้างถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 

Indications : GI) ซึ่งทำาให้พืชพันธุ์เดียวกันอาจจะมีรสชาต ิ

ต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับความต่างทางภูมิศาสตร์ รวมถึงแร่ธาตุในดิน  

สภาพอากาศ แสงแดด นำ้า ชั่วโมงแสงแต่ละวัน คือ สามารถ 

ใช้ชื่อพันธุ์เหมือนกันแต่เพิ่มการบ่งบอกถึงแหล่งปลูก

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะพฒันาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
รุ่นใหม่
 การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สิ่งสำาคัญคือ ต้องอดทนและใฝ่รู้  

เช่น ต้องศึกษาว่าในพื้นที่ทำาอะไรได้บ้าง รู้ดิน นำ้า ลม ไฟ ต้อง

รู้พื้นที่ของตนเอง ดินเป็นอย่างไร ความชื้นดีหรือไม่ ฝนตกปีละ

เท่าไร แหล่งนำ้ามีหรือไม่ อากาศเป็นอย่างไร ความปลอดภัยเป็น

อย่างไร มภียัพบิตัหิรอืไม่ นำา้ท่วมหรือเปล่า แล้วจะป้องกนัอย่างไร

เรียกได้ว่า “องค์ความรู้” ด้านต่างๆ เป็นสิ่งสำาคัญในการทำางาน

 นอกจากเร่ืององค์ความรูต่้างๆ แล้ว เกษตรกรรุน่ใหม่ต้อง

ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน อยากรู้อะไรก็สามารถหาดูได้ง่าย เช่น 

ดจูาก Youtube และ Google เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัสามารถทำา 

การตลาดแบบออนไลน์ ถ้าเราไม่มีหน้าร้านหรือต้องเช่าหน้าร้าน 

ขายของอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่อยู่หน้าจอ ทำาตลาดออนไลน์

มีค่าใช้จ่ายตำ่ากว่ามาก คนรุ่นใหม่ต้องช่วยคนรุ่นเก่าให้ก้าวทัน

เทคโนโลยีผมเชื่อว่ายังมีหลายคนที่บันทึกเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็น 

และยังไม่ใช้ไลน์ (Line) หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ 

 ป ัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีเครือข ่าย  
การสื่อสาร การรวมกลุ่มกันบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือกัน
ในเรื่องการผลิต การแปรรูป เพื่อลดต้นทุน และขยายตลาด
ให้กว้างขวางขึ้น เกษตรกรต้องมีเครือข่าย ทำาเครือข่ายให้กว้าง 

มีการสื่อสารความรู้เรื่องของปัจจัยการผลิต ต้นนำ้า กลางนำ้า  

ปลายนำ้า การรวมกันผลิตหลายๆ แปลงเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่ 

การใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรร่วมกัน ถูกกว่าท่ีจะซื้อใช้

คนเดียว อย่างโดรนราคา 4 - 5 แสนบาทดูเหมือนว่าแพง แต่

จรงิๆ แล้ว ถ้ารวมกลุม่กันบรหิารจัดการให้ด ีต้นทุนจะถกู สามารถ

คนืทุนได้ มนัคอืนวตักรรม เรือ่งของการแปรรปูกต้็องรวมกลุม่กนั  

อย่างเช่นที่ประเทศออสเตรเลีย ทำาเป็นที่แปรรูปส่วนกลาง 

เพราะผลไม้ไม่ได้ออกอย่างเดยีวตลอดปี ให้นำามาเข้าสายการผลติ 

คือมาใช้ร่วมกัน เครื่องจักรก็ไม่ถูกทิ้งว่าง ถ้าสามารถทำาให้การ

แปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าอยู่ที่จุดเดียว

ครบวงจร ยิ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร แต่แบบนี ้

ยังไม่เกิดขึ้นเด่นชัดในประเทศไทย

 การทำาเกษตรผสมผสานช่วยลดความเสี่ยง แต่ผมคิดว่า

เกษตรกรอาจจะปลูกพืชอย่างเดียวก็ได้นะ แต่ต้องมีเครือข่าย

และรู้จักแปรรูป อย่างผมไม่ได้ปลูกมัน แต่สามารถนำามันจาก

ไร่ของเพื่อนมาแปรรูป เป็นบัวลอยมัน ซาลาเปามัน ขายดีมาก 

มูลค่ามันก็สูงขึ้น ทำาข้าวห่อใบบัวก็ดีมาก คือเอาบัวจากแปลง

ท่ีปลอดสารจริงๆ เอาข้าวมาจากชัยนาท เอาไข่เค็มมารวมกัน 

ทำาคล้ายๆ บ๊ะจ่าง อย่างนี้คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราทำา  

ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็นโรงงานสร้างแบรนด์ได้เลย เกษตรกร

ต้องมองข้ามไปสู่จุดนี้ให้ได้ และต้องคิดให้จบตั้งแต่การผลิต 

การแปรรูป ไปจนถึงการขาย



19เมษายน - มิถุนายน 2560

เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 เกษตรกรรุ่นใหม่ ถ้าไปทำาแบบเดิมจะไม่ไหว คือ สภาวะ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ร้อนจัด ฝนแล้ง ฝนตกหนัก การทำา

เกษตรต้องให้ไวและสบาย ไม่เหนื่อยมาก ให้ไว คือ ทันต่อฤดูกาล 

ทันต่อช่วงเวลา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การใช้โดรนในการฉีดพ่น

จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร ซึ่งการฉีดพ่นจุลินทรีย์ต้องทำาในช่วงเช้า

กับช่วงเย็น ในระดับพื้นที่ 50 ไร่ ถ้าเรายังใช้วิธีเดินฉีดพ่นก็จะมืด

เสียก่อน พอเราใช้โดรน บินรอบหนึ่งแป๊บเดียวได้ 10 ไร่ และฉีด

ได้ทั่วถึง ระบบคอมพิวเตอร์ทำางานให้บินไปและกลับเอง มีความ

ละเอียดแน่นอน จะใช้บินสำารวจแปลงก็ได้ 

 ผมคดิว่าการเป็นเกษตรกรรุน่ใหม่จรงิๆ แล้วไม่จ�าเป็นต้องไฮเทคหรอืใช้เทคโนโลยมีากเกินไป แค่ว่าปลูกอะไรกไ็ด้ตรง
กบัความต้องการและช่วงเวลาทีต่ลาดต้องการ ปลกูกล้วยหอมให้ออกตรงวนัตรษุจนี หรอืวนัไหว้เจ้า และต้องรูจ้กัปรบัเปลีย่นให้ทนั 

เช่น หน้าฝนจะปลูกอะไร ปลูกผักสลัดก็ลำาบาก แต่ความต้องการผักมี ก็ไปปลูกผักบนแคร่หรือในโรงเรือน ที่สามารถควบคุมสภาวะ

แวดล้อมได้ตลอด ทำาระบบควบคมุ การมอนเิตอร์ การดอูากาศ ความชืน้ และการจดบนัทกึ เรากเ็อาชนะธรรมชาตสิามารถปลกูพชืได้  

ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต
 ทศิทางการพฒันาภาคการเกษตรในอนาคต การตลาดควรต้องนำาการผลติ สนิค้าต้องมมีาตรฐาน มคีวามปลอดภยั มกีารเชือ่มโยง 

ระบบต่างๆ และมีการพัฒนาระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) เกษตรกรต้องท�าการตลาดน�าการผลิต ต้องรู้ว่าปลูกอะไรแล้วจะไปขาย

ให้ใคร ไม่ใช่ว่าปลูกตามๆ กันไป อย่างนี้ไม่ใช่ 4.0 เช่น พอมีการทำาเกษตรแปลงใหญ่ ถ้าผลผลิตออกตรงตามที่ตลาดต้องการก็ดี  

แต่ถ้าผลผลิตไม่ออกตามโควตาที่รับมา ก็ลำาบาก และถ้าผลผลิตอย่างเดียวกันออกมาเยอะในช่วงเวลาเดียวกันราคาก็ตก 

แทนที่เกษตรกรจะรวย ก็อาจจะขาดทุนได้ 

 ความปลอดภัยของท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตร 

เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต  

ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกในเครือข่าย YSF ที่

เข้ามาในปี 60 บางคนมีพ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องเสียชีวิตจาก

การใช้สารเคมี ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ทั้งความ

ปลอดภัยกับตัวเกษตรกรเอง และปลอดภัยกับผู ้บริโภค  

สารเคมีมันน่ากลัวมาก เกษตรกรบางคนยังมีความเข้าใจอยู่ว่า  

ต้องใส่ปุ๋ยโชกๆ ชุ่มๆ เยอะๆ ฉลากเขียนมาให้ใส่แค่ 2 ช้อน 

นำ้า 20 ลิตร แต่เกษตรกรก็บอกว่าจะไปพออะไร แล้วก็ใส่

ทุกอย่างในปริมาณมากขึ้น บางครั้งใส ่หลายชนิดรวมกัน

แล้วฉีดพ่น ท้ังๆ ท่ีเราสามารถใช้สารชีวภัณฑ์หรือสารเคมี 

ที่ไม่อันตรายได้ เช่น การนำาหัวนำ้าส้มสายชูผสมนำ้าไปฉีดเพลี้ยไฟ

มันก็ตายแล้ว ส่วนเพลี้ยแป้ง แค่ใช้กากกาแฟ กะทิ ยาฉุน ยาเส้น

ก็จัดการได้แล้ว ต้นทุนก็ถูกกว่า และมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต

และผู้บริโภค
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เกษตรกรยุคใหม่ต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรมยุคใหม ่

ท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศไทย ผมอยากให้ภาคการเกษตร 

มมีากขึน้  ผลติอาหารทีด่ ีมคีณุภาพให้กบัผูบ้รโิภค ผมเสยีดายพืน้ดนิ 

ของบ้านเราที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไปอยู่กับนายทุน ทิ้งไว้ว่างเปล่า  

ทำาลายระบบนิเวศน์ แหล่งนำ้าหายไป อากาศเปลี่ยน โลกร้อน

มากขึ้น

 อย่างไรกต็าม คนทีจ่ะท�าการเกษตรต้องมใีจรกั สิง่ทีข่าด

ที่เห็นได้ชัดเลยของประเทศเราก็คือ ไม่ได้รับการปลูกฝัง ขณะที ่

ต่างประเทศเขาปลกูฝังให้รกัการเกษตรตัง้แต่เดก็ และความมวีนิยั 

ของคนไทยกับคนประเทศอ่ืนก็แตกต่างกัน เกษตรกรที่จนอยู่

เพราะอะไร นบักนัจรงิๆ ทำางานแค่ปีละ 100 วนั ทีเ่หลอืไม่ได้ทำางาน 

เกษตรกรจริงๆ ถ้าขยันไม่จนแน่นอน ผมคิดว่าเกษตรยุคใหม่ 

ต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 เกษตรกรจะอยู ่ได้ต้องแข่งในสิ่งที่ยังขาดอยู ่ คือ
เรื่องของ “มาตรฐานสินค้าเกษตร”โดยเฉพาะด้านเกษตร
อินทรีย์ ง่ายที่สุดคือการรับรองแบบเครือข่ายหรือแบบกลุ่ม  
ที่เรียกว่าการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Guarantee System : PGS) ซึ่งเป็นการ 

รับรองเชิงสร้างสรรค์ รับรองกันเองในกลุ่มเครือข่ายผู ้ปลูก 

ผู ้ผลิต และเพื่อนบ้าน แต่ต ้องไม่ใช ่คนที่อยู ่บ ้านเดียวกัน 

รบัรองกันเอง มกีารออกกฎกตกิาและออกโลโก้กนัเอง สากลทัว่โลก 

ทำากันแบบนี้ โดยเฉพาะการขายในระดับชุมชนหรือจังหวัด  

อย่างผมไปดหูรือผ่านแปลงเกษตรของเพือ่นบ้านทกุวนั และมกีาร

ตรวจแปลงตามระยะเวลาที่กำาหนด ดีกว่าเสียค่าจ้างเป็นหมื่นให้

ต่างประเทศมาตรวจแค่ปีละครั้ง 

 พอสินค้ามีมาตรฐานรับรองลูกค้าก็จะมาหาเอง อย่าง

เพื่อนผมเขาทำาลำาไยอินทรีย์อยู่ที่ลำาพูน ขณะที่เจ้าอื่นยังไม่ได้ 

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เขาก็ขายได้ในราคาสูง  

ถ้ายงัคดิว่าต้องใช้สารเคมเียอะๆ ทำาให้ได้ปรมิาณมากๆ แต่คุณภาพ

ยังไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค อย่างนี้จะอยู่ลำาบาก ถ้าเขาทำาเป็น 

แนวอนิทรย์ี มมีาตรฐานรบัรอง เขาจะมตีวัตน สนิค้ามคีวามชดัเจน  

มีอัตลักษณ์ของตัวเอง มีจุดขาย ยังไงลูกค้าต้องวิ่งมาหาเขา  

ถ้าเขามีมาตรฐานตัวนี้นำาก่อน แล้วค่อยขยับมาเป็นมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์อื่นๆ เช่น Organic Thailand ก็จะไปได้ง่ายขึ้น

 นอกจากนี้ เรื่องโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าเกษตร

จากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค เป็นเรื่องส�าคัญที่สุด อย่างเช่น 

สตรอว์เบอร์รีทีป่ลูกอยูบ่นดอย ทำาอย่างไรให้ถงึมอืผูบ้รโิภคแล้วไม่ชำา้  

ต้องเก็บแบบคดัแยก แล้วแพ็คมาจากไร่ การขนกล้วยจากไร่ถ้าใช้

รถแทรคเตอร์วิ่งกระเทือนกว่าจะถึงก็ชำ้า ขายไม่ได้ จากเหนือ ใต้ 

ออก ตก ถ้าต้องการเอามาขายส่วนกลาง ต้องมีการขนส่ง ทำาให ้

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ส่ิงที่เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  

คือการทำาตลาดในพ้ืนที่  เราถึ งทำา  YSF Farm Shop  

เป็นการติดชื่อไว้เพื่อให้คนได้รู้จัก ในอนาคตเราอยากให้แต่ละ

จังหวัดมี YSF Farm Shop เพื่อรับสินค้าของสมาชิกในเครือข่าย 


